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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562  

ของ 

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชัน้ 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1         

เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการบริษัท บ้านป ูเพาเวอร์ จ ากดั 

(มหาชน) เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธาน”) 

นางสาวทศันีย์ ภสัสรภาคย์ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการอพยพกรณีที่เกิดเหตฉุกุเฉิน 

โดยได้จดัเตรียมผู้น าอพยพเพื่อน าผู้ ถือหุ้นไปยงัสถานท่ีปลอดภยัในรูปแบบวีดีทศัน์ 

 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ านวนหุ้นท่ีถือ ร้อยละ 

1. บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 2,397,199,497 78.570 

2. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 47,489,500 1.557 

3. กองทนุเปิด บวัหลวงทศพล 39,782,300 1.304 

4. กองทนุเปิด บวัหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 20,426,400 0.669 

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 15,594,336 0.511 

6. บริษัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั 14,930,257 0.489 

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 11,939,629 0.391 

8. กองทนุเปิด บวัหลวงเฟล็กซเิบิล้เพ่ือการเลีย้งชีพ 11,253,700 0.369 

9. ส านกังานประกนัสงัคม 10,345,700 0.339 

10. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย ซึง่จดทะเบียนแล้ว 10,192,550 0.334 

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจ านวน 481 ราย และผู้ รับมอบฉันทะ จ านวน 644 ราย 
รวมทัง้หมดเป็นจ านวน 1,125 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 2,783,769,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.24 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดจ านวน 3,051,021,700 หุ้ น  ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่ก าหนด           
องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวน
ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 
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ประธาน กลา่วเปิดการประชมุ และแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุเพื่อร่วมชีแ้จง

รายละเอียดและตอบข้อซกัถามต่อที่ประชุม นอกจากนัน้ บริษัทฯ ได้เชิญตวัแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สงัเกตการณ์ 

เพื่อให้การประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมายให้

เลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่จดบนัทกึการประชุม ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (กรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 9 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 100) 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/ 
   ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

2. นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. ศาตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
4. นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการ 
5. นายเมธี  เอือ้อภิญญกลุ กรรมการ 
6. นางสมฤด ี ชยัมงคล กรรมการ 
7. นายระว ิ คอศิริ กรรมการ 
8. นายวรวฒุ ิ ลนีานนท์ กรรมการ 
9. นายสธีุ สขุเรือน กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายประพนัธ์   ลขิิตวชัรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
2. นายบรรจบ   กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน 
3. นายเดชาพงศ์  ยวุปรีชา ผู้อ านวยการสาย – สายงานพฒันาธุรกิจและโครงการ 
4. นายภานวุฒัน์ พิทกัษ์ธีระธรรม ผู้จดัการ – สายงานบริหารสนิทรัพย์และวิศวกรรม 

 

ผู้สอบบัญชีและตวัแทนของผู้สอบบัญชี  

1.  นางสาวอมรรัตน์  เพิ่มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั (PwC) 
2.  นางสาวรจนาถ        ปัญญาธนานศุาสตร์ ผู้แทนของผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั (PwC) 
3.  นายธนกร วฒันกลุเจริญ ผู้แทนของผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั (PwC) 

 

ผู้สังเกตการณ์ 

         1.  นางสาวพิมพ์นภสั  สริุยะธนวตั     บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย จ ากดั 
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ประธาน ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบข้อปฏิบตัิที่ส าคญัส าหรับการประชมุและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่
มาด้วยล าดบัท่ี 5 และ 6 ที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว) ดงันี ้ 

 ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามรายละเอียดและข้อสงสยั 

 หนึง่หุ้นมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง 

 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีสว่นได้เสยีในวาระใดไมม่ีสทิธิลงมติในวาระนัน้ 

 ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่การลงมติในแตล่ะวาระจะใช้วิธีเปิดเผย 

 ผู้ ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ ได้มอบไว้ให้ขณะ
ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดงักลา่วมาหกัออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ใน
ระหว่างการลงทะเบียน สว่นผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้สง่ใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามีมติอนมุตัิใน
วาระนัน้ 

 การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบถุึงจ านวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย  ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสยีง 

 ประธานมีอ านาจและหน้าที่วางระเบียบปฏิบตัิการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมแก่ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

ประธาน ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อเป็นการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั บริษัทฯ ได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการลว่งหน้า โดยให้เสนอ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัที่ 1 ถึง 30 ธันวาคม 2561 ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้แจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเร่ือง 
การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทัง้แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเร่ือง และการเสนอบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ ตลอดจนขัน้ตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่วแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชมุและไมม่ีการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ    

ประธานจึงได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นตามหนงัสอืเชิญประชมุ เป็นล าดบั  

 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 

2 เมษายน 2561 แล้วมีความเห็นว่า เลขานกุารบริษัทได้จดัท ารายงานดงักลา่วถกูต้องตรงตามมติของที่ประชุมและได้สง่ให้กบั            

ผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแก้ไข

รายงานการประชมุได้ตัง้แต่วนัท่ี 15 เมษายน - 15  พฤษภาคม 2561 โดยเผยแพร่ผา่นเว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อพ้นระยะเวลาดงักลา่ว

แล้ว ไมม่ีผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชมุ จึงขอเสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานการประชมุดงักลา่ว  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคดิเห็น ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใด 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
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วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ          
ในรอบปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของ
คณะกรรมการบริษัท (ตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1) ในหนงัสือเชิญประชุมถกูต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ เสนอรายละเอียดให้ที่ประชมุทราบ 

นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

บริษัทฯ ยงัคงเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้โดยมุง่เน้นการพฒันาทัง้พลงังานพืน้ฐานบนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม และการเติบโตในสว่นของพลงังานสะอาด ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าลงัการผลติรวมที่ 2,789 เมกะวตัต์ ซึง่ในระหวา่ง
ปี 2561 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึน้ 3 แห่ง คือ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Mukawa  โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตย์ Nari Aizu ที่ประเทศญ่ีปุ่ น และสว่นขยายของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมหลวนหนาน ในประเทศจีน 
รวม 89 เมกะวัตต์ และได้ลงทุนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานลมที่ประเทศเวียดนาม  ขนาด 80 เมกะวตัต์         
จึงท าให้เมื่อสิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตรวมทัง้สิน้ 2,869 เมกะวตัต์ เป็นส่วนที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2,145    
เมกะวตัต์ และอยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและการพฒันาโครงการอีก 724 เมกะวตัต์ ซึง่จะทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2566  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัเร่ืองการมุ่งเน้นในการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าตลอด 25 ปีที่ผ่านมา โดยใน
รอบปี 2561 มีเหตกุารณ์ที่ส าคญั ดงันี ้

 โรงไฟฟ้าหงสาสามารถรายงานค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้า (Equivalent Availability Factor หรือ EAF) อยู่ที่ร้อยละ 

87 เทียบกบัปี 2560 ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 81 

 โรงไฟฟา้บีแอลซีพี ด าเนินการปิดซอ่มบ ารุง Extended Major Overhaul แล้วเสร็จทัง้ 2 หนว่ยการผลติ  

 โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ น สามารถจ าหนา่ยกระแสไฟฟา้ได้เพิ่มขึน้  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคงเดินหน้าเพื่อการเติบโตสูเ่ป้าหมายของบริษัทฯ ในทิศทาง Greener ตามแผนขยายก าลงัการ
ผลติที่ 4,300 เมกะวตัต์เทียบเทา่ โดยแบง่เป็นพลงังานหมนุเวียนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ภายในปี 2568  

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ด าเนินธุรกิจใน 5 ประเทศในภมูิภาคเอเชียแปซิฟิก ดงันี ้

 ประเทศจีน มีรายละเอียด ดงันี ้ 

o โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม 3 แห่งก าลงัการผลิตรวม 487 เมกะวตัต์ ยงัคงด าเนินงานได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ 

ให้ความส าคญัตอ่การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการติดตัง้ระบบการบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม และความสมัพนัธ์ตอ่

ชมุชน โดยในพืน้ท่ีที่บริษัทฯ เปิดด าเนินการมีการเจริญเติบโตทัง้ในด้านความต้องการการใช้ไฟฟา้และไอน า้ นอกจากนี ้

ยงัมีสว่นขยายอีก 2 สว่น ซึง่จะท าให้มีก าลงัการผลติเพิ่มขึน้เป็น 539 เมกะวตัต์ภายในปี 2562  

ในปี 2561 โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมทัง้ 3 โรงมีปริมาณการขายไฟฟ้าที่ค่อนข้างคงที่แต่ไอน า้ลดลง

เล็กน้อยเมื่อเทียบกบัปี 2560 ประกอบกับรัฐบาลยงัไม่ได้มีการปรับราคารับซือ้ไฟฟ้า ขณะที่ในปี 2561 ราคาต้นทนุ 

ถ่านหินในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง โดยมีราคาตันละ 639 หยวนต่อตัน จึงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ         

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพ และบริหารจัดการในการส ารองถ่านหิน เพื่อช่วยในการ    
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บริหารต้นทนุให้มีผลกระทบลดลง โดยยงัคงท าอตัราก าไรขัน้ต้นได้ที่ร้อยละ 20 โดยในปี 2561 มีรายได้จ านวน 5,608 

ล้านบาท  

o โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 6 แห่ง ก าลงัการผลิตรวม 152.1 เมกะวตัต์ ซึ่งเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ทัง้หมดแล้ว 

และรายงานการผลิตและจ่ายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 มีปริมาณการขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ร้อยละ 11   

จากสภาพอากาศที่ดี รายงานคา่ประสทิธิภาพการผลติ (Capacity Factor) ที่ร้อยละ 14.9 สร้างรายได้ 146 ล้านหยวน 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เทียบกบัปี 2560 ที ่131 ล้านหยวน 

 ประเทศไทย โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชือ้เพลิง มีก าลงัการผลิต 1,434 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย 2 

หน่วยการผลิต หน่วยละ 717 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 ยังคงด าเนินการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่าง

ต่อเนื่อง แม้ในช่วงไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้ปิดซ่อมบ ารุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพครัง้ใหญ่แต่ยงัคง

รายงานค่า EAF ที่ร้อยละ 89 และมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 

(EBITDA) เป็นจ านวน 6,230 ล้านบาท 

 ประเทศญี่ ปุ่น บริษัทฯ เน้นการลงทนุที่โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน โดยปัจจุบนัเรามีโครงการพลงังานแสงอาทิตย์ทัง้หมด 

13 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีก าลงัการผลิตรวม 233.3 เมกะวัตต์ เป็นส่วนที่เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 37.1          

เมกะวตัต์จากโรงไฟฟา้ทัง้ 5 แหง่ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มอีก 2 แหง่ คือ โรงไฟฟา้ Mukawa 

และ Nari Aizu และมีรายงานเงินปันผล ตามโครงสร้างการลงทนุ รวม 27 ล้านบาท 

 ประเทศลาว โรงไฟฟา้ Hongsa มีก าลงัการผลติ 1,878 เมกะวตัต์ ประกอบด้วย 3 หนว่ยการผลติ หนว่ยละ 751 เมกะวตัต์ 

ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ได้รายงานค่า EAF อยู่ที่ร้อยละ 87 แสดงให้เห็นถึงพฒันาการจากการด าเนินโครงการต่างๆ 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ท าให้เป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าอยา่งมัน่คงและมีต้นทนุต ่าท าให้มีความสามารถ

ในการแขง่ขนัสงู และมี EBITDA เป็นจ านวน13,383 ล้านบาท 

 ประเทศเวียดนาม ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับ Investment Certificate เพื่อด าเนินการพฒันาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานลม โดยได้ลงนามบนัทึกความเข้าใจ (MOU) รวม 200 เมกะวตัต์ ซึ่งขณะนีบ้ริษัทฯ ศึกษาความเป็นไปได้ของการ

ลงทนุ (Feasibility Study) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส าหรับการพฒันาในระยะแรก 80 เมกะวตัต์ โดยคาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิง

พาณิชย์ได้ในปี 2563-2564 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทยอ่ยและมีบคุลากรเพื่อรองรับการพฒันาในโครงการดงักลา่ว 

โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาในปี 2561 

 ประเทศจีน มีโรงไฟฟ้าถ่านหินซานซีลูก่วง (SLG) มีก าลงัการผลิต 1,320 เมกะวตัต์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 โดยอยู่

ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งใช้เทคโนโลยี Ultra-Supercritical (USC) ที่มีประสิทธิภาพสงูและปล่อยมลภาวะต ่า (HELE) โดย

ปัจจบุนัมีความคืบหน้าร้อยละ 44 คาดวา่จะเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ในช่วงปี 2562 - 2563 โดยโครงสร้างของอาคารท่ีใช้

ในการวางเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ทีส่ าคญั รวมทัง้ Cooling Tower ได้ด าเนินการเสร็จสิน้แล้ว นอกจากนี ้สว่นขยายของโรงไฟฟา้

หลวนหนาน ซึ่งมีขนาดก าลงัการผลิตเทียบเท่าประมาณ 52 เมกะวตัต์ มีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 63 และคาดว่าจะ

เปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในคร่ึงปีหลงัของปี 2562 
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 ประเทศญี่ ปุ่น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Kurokawa อยู่ระหว่างการเตรียมพืน้ที่ส าหรับการก่อสร้างฐานราก

ต่างๆ โดยคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ 38 ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Yabuki เร่ิมทยอยปรับที่ดินและ

เตรียมความพร้อม โดยมีความคืบหน้าร้อยละ 7  

 ประเทศเวียดนาม ส าหรับโครงการพลงังานลมที่ประเทศเวียดนาม อยู่ระหว่างการพฒันา โดยได้ท า Feasibility Study 

เสร็จสิน้แล้ว และอยูใ่นขัน้ตอนการพิจารณาคดัเลอืกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

แผนกลยุทธ์ปี 2562 บริษัทฯ มุง่เน้น 3 สว่นหลกั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างกระแสเงินสดที่มัน่คง จากการรักษาเสถรียรภาพและประสทิธิภาพของการ
ด าเนินงาน และพฒันาศกัยภาพและประสทิธิภาพการจ่ายไฟอยา่งสม ่าเสมอ รวมทัง้การบริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 การเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ ดแูลการบริหารโครงการ จดัหาแหลง่เงินทนุ
เพื่อการพฒันา (Project Financing) ก ากบังานพฒันาก่อสร้างโครงการ (Engineering, Procurement and Construction 
หรือ EPC) ตลอดจนรักษาความสมัพันธ์กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้เป็นไปอย่างราบร่ืน สร้างเครือข่าย
พนัธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง 

 การเติบโตอย่างยั่ งยืน จากการประสานความร่วมมือกนัระหว่างหน่วยธุรกิจที่เก่ียวข้องภายในกลุ่มบริษัท เพื่อแสวงหา
โอกาสในการลงทนุและการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ทัง้พลงังานเชือ้เพลิงทัว่ไปและพลงังานหมนุเวียน รวมถึงการให้
ความส าคญัในการน านวตักรรมตา่งๆมาใช้ เพื่อพฒันาโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ในการผลติไฟฟา้แบบครบวงจร
ของหว่งโซอ่ปุทาน เช่น การแลกเปลีย่นซือ้ขายไฟฟา้ระหวา่งผู้บริโภครายยอ่ย (Energy Trading) 

ในสว่นของการลงทนุ บริษัทฯ มีการจดังบลงทนุรวมส าหรับปี 2562 - 2563 ตามกลุม่ธุรกิจ รวม125 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
แบ่งออกเป็นจ านวน 65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะใช้เพื่อการพฒันาโครงการพลงังานหมุนเวียนซึ่งมีกระจายอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น 
และ พลงังานลมในประเทศเวียดนาม และอีกส่วนหนึ่งจ านวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส าหรับการพัฒนาโครงการพลงังาน
เชือ้เพลงิทัว่ไป ซึง่จากการมีแหลง่เงินทนุท่ีมัน่คง ท าให้การพฒันาโครงการเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

ทัง้นี ้งบประมาณเงินลงทนุดงักลา่ว ยงัไมร่วมโอกาสการลงทนุท่ีบริษัทฯ ก าลงัมุง่เน้นในการได้มาซึง่โครงการตา่งๆ เพื่อ
เติมเต็มก าลงัการผลติให้ได้ตามเปา้หมาย และด้วยสถานะการเงินท่ีมัน่คง โครงสร้างหนีต้ ่า จะช่วยเสริมศกัยภาพในการหาแหลง่
เงินทนุใหม ่เพื่อการขยายก าลงัการผลติตามเปา้หมายที ่4.3 กิกะวตัต์เทียบเทา่ ภายในปี 2566 

ตลอดการด าเนินงาน 25 ปี บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยในปี 2561 บริษัทฯ 
ได้รับเลือกให้เข้าอยู่ในกลุม่ Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ หุ้นยัง่ยืน แสดงถึงการด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน
โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล และบริษัทฯ ได้ยึดถือปฎิบตัิและให้ความส าคญัอย่างมากคือเร่ืองการตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Against Corruption: CAC) เมื่อเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการรับรอง
ฐานะสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตและคาดวา่จะได้รับการรับรองฯ ภายในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2562 

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ด้านการเงิน ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพเยาว์ สขุสว่าง ผู้บริหารจาก    
สายบญัชี-การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดให้ที่ประชมุทราบ 
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ผลการด าเนินงานทางด้านการเงนิ ปี 2561 
รายได้รวมในปี 2561 จ านวน 6,322 ล้านบาท ลดลง 97 ล้านบาท จาก 3 รายได้หลกั คือ  
1. รายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน า้ ของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม ลดลง 257 ล้านบาท จากปริมาณการขายไฟฟ้า     

ที่ลดลง 5.25 กิกะวตัต์ชัว่โมง และปริมาณขายไอน า้ลดลง 300,000 ตนั  
2. รายได้อื่นๆ เพิ่มขึน้ 105 ล้านบาท จากการขายน า้ร้อน รวมถึงได้รับเงินสนบัสนนุจากรัฐบาลในการผลติไอร้อนให้แก่ชมุชน 
3. ธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ มีรายได้เพิ่มขึน้ 56 ล้านบาท จากปริมาณการขายไฟฟา้ เพิ่มขึน้ 12 กิกะวตัต์ชัว่โมง  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตดัจ่าย (EBITDA) ในปี 2561 บริษัทฯ มี 
EBITDA จ านวน 5,913 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 503 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 โดยมาจาก 4 ปัจจยัหลกัดงันี ้ 
1. การเพิ่มขึน้ของสว่นแบง่ก าไรจากโรงไฟฟา้หงสา ที่สามารถผลติและจ่ายไฟได้อยา่งมีเสถียรภาพ โดยมีคา่ EAF อยูท่ี่ร้อยละ 87 
2. การเพิ่มขึน้ของ EBITDA จากธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์จากทัง้ประเทศจีนที่ผลิตไฟฟ้าได้ดี  และการเปิดด าเนินการเชิง

พาณิชย์เพิ่มเติมจากโครงการท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 
3. การลดลงของ EBITDA จากธุรกิจพลงังานความร้อนร่วมที่ประเทศจีน ซึง่ได้รับผลกระทบจากต้นทนุถ่านหินท่ีอยูใ่นระดบัสงู  
4. สว่นแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ที่ลดลงจากการปิดซ่อมบ ารุงตามแผน (Extended Major Overhaul หรือ EMJ) เป็น

ระยะเวลา 10 สปัดาห์ 
ก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปี 2561 มีจ านวน 4,729 ล้านบาทเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้า และเมื่อหกัรายการ
ซึ่งเกิดขึน้ครัง้เดียวอื่นๆ จ านวน 916 ล้านบาท จึงส่งผลให้ก าไรสทุธิของบริษัทฯ ส าหรับปี 2561 เป็นจ านวน  3,813 ล้านบาท 
และมีก าไรตอ่หุ้น อยูท่ี่ 1.25 บาท ลดลงจากปีก่อน ซึง่มีก าไรตอ่หุ้นอยูท่ี่ 1.36 บาท 

งบแสดงฐานะทางการเงนิปี 2561 

 สนิทรัพย์รวมเป็นจ านวน 51,566 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,868  ล้านบาทหรือ ร้อยละ 8 สว่นใหญ่ที่เพิ่มขึน้มาจากการลงทนุสว่น
ขยายของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วมในประเทศจีน 1,290 ล้านบาท และการลงทนุเพิ่มในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย์ทีป่ระเทศญ่ีปุ่ น 1,389 ล้านบาท 

 หนีส้ินรวมเป็นจ านวน 10,385 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,472 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 31 โดยสว่นใหญ่มาจากเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน เพิ่มขึน้ 2,500 ล้านบาท 

 สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็นจ านวน 41,181  ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,396 ล้านบาท โดยหลกัใหญ่มาจาก 
o เพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิส าหรับปี 3,813 ล้านบาท 
o เพิ่มขึน้จากการเพิ่มทนุภายใต้การแปลงสทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ BANPU Warrant และ BPP-ESOP จ านวน 66 ล้านบาท 
o ลดลงจาก ผลขาดทนุการแปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ยในต่างประเทศ 814 ล้านบาท  
o มีการจ่ายเงินปันผล 1,831 ล้านบาท 

โดยมีอตัราหนีส้นิสทุธิตอ่ทนุอยูท่ี่ 0.13 เทา่ ซึง่ใกล้เคียงกบัปี 2560 

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏวา่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ

โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น 
(1) สอบถามเร่ืองแผนการบริหารจดัการราคาถ่านหินท่ีสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในปี 2561 และมาตรการใน

การควบคมุปอ้งกนัมลพิษในประเทศจีน  
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 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีแผนการเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าให้
เดินเคร่ืองได้อยา่งตอ่เนื่อง ซึง่จะสามารถช่วยลดต้นทนุในการผลติลง และส าหรับเร่ืองราคาต้นทนุถ่านหินนัน้ 
บริษัทฯ จะบริหารจัดการส ารองถ่านหินไว้ในช่วงที่เห็นว่าราคาถ่านหินมีแนวโน้มจะเพิ่มขึน้ เพื่อเป็นการ
บริหารต้นทนุ 

(2) สอบถามเร่ือง คา่สนิไหมทดแทนตามค าพิพากษาคดีหงสา  
 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ได้ด าเนินการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ในไตรมาสที่ 1

ของปี 2561 เป็นจ านวน 901 ล้านบาท 
(3) สอบถามเร่ือง การเปลี่ยนแปลงกฎในประเทศญ่ีปุ่ น ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในประเทศญ่ีปุ่ นหรือไม่ และใน

อนาคตจะมีแนวโน้มเป็นอยา่งไร รวมทัง้ได้สอบถามเร่ืองอตัราแลกเปลีย่นที่สง่ผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า กฎของ METI ที่ประกาศออกมา จะก าหนดในเร่ืองของ

ระยะเวลาในการพฒันาโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีรัฐบาลได้ก าหนดไว้ โดยจะตดัสิทธ์ิส าหรับ
โครงการที่ยงัไม่เร่ิมพฒันา ส าหรับบริษัทฯ ปัจจุบนัยงัไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้เร่ิมพฒันา
โครงการไปแล้ว 

(4) สอบถามเร่ือง การบริหารจดัการหนีส้นิระยะยาวที่เพิ่มขึน้  
 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีการบริหารจดัการหนีส้ินระยะสัน้และระยะยาว

ให้ มีความเหมาะสมกบัสดัสว่นการลงทนุ 

2. นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น 
(1) สอบถามเร่ือง จ านวน Free Float ของบริษัทฯ 

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า เกณฑ์ในเร่ือง Free Float ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียน 
ต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยไมน้่อยกวา่ 150 ราย และถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของทนุช าระแล้ว 
โดยปัจจบุนับริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยจ านวน 17,522 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.27 ของทนุช าระแล้ว 

(2) สอบถามเร่ือง เงินปันผลค้างรับของโรงไฟฟา้บีแอลซีพี และเงินลงทนุของโรงไฟฟา้บีแอลซีพี 
 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ รายได้ค้างรับจ านวน 7,133 ล้านบาท คือเงินปันผลค้างรับ

ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เนื่องจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีมีการลงทุนโดยมีแหล่งเงินทุนจากการท า Project 
Financing ดงันัน้ เงินปันผลรับในแต่ละปี จึงเป็นสว่นที่ต้องผ่านการช าระดอกเบีย้ เงินต้น และบญัชีส ารอง
ตามเง่ือนไขของผู้ ให้กู้ก่อน โดยในปี 2562 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะช าระเงินกู้หมดเรียบร้อย จึงสามารถจ่ายเงิน
ปันผลค้างรับให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ลงทนุโรงไฟฟา้บีแอลซีพี จ านวน 188 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 50  
(3) สอบถามเร่ือง สาเหตขุองงบกระแสเงินสดรวมจากกิจกรรมด าเนินงานท่ีมีคา่ติดลบ  

 นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ผู้บริหารสายบญัชี-การเงิน ชีแ้จงว่า ส่วนใหญ่มาจากก าไรขัน้ต้นของธุรกิจ
ไฟฟา้ในประเทศจีน ซึง่ในช่วงปีที่ผา่นมาราคาต้นทนุถ่านหินสงู จึงสง่ผลให้ก าไรขัน้ต้นลดลงและท าให้ผลการ
ด าเนินงานลดลง นอกจากนี ้ธุรกิจถ่านหินในประเทศจีน ต้องซือ้ถ่านหินเข้ามาเป็นเชือ้เพลงิก่อนลว่งหน้า เพือ่
เตรียมไว้ในช่วงฤดูหนาว เพราะต้องเตรียมด าเนินการผลิตไอร้อน เพื่อจ าหน่ายให้กับประชาชน ดงันัน้ถ้า
แนวโน้มราคาถ่านหินในตลาดสงูขึน้ ก็จะสง่ผลให้ราคาของถ่านหินที่ซือ้เพื่อส ารองไว้ใช้ในไตรมาสที่ 3 สงูขึน้ 
มีผลท าให้กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานมีค่าติดลบ แต่ส าหรับในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 และ      
ไตรมาสที่1 ของปี 2562 จะมีรายได้เข้ามา ซึง่จะท าให้กระแสเงินสดมีคา่เป็นบวก 
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(4) สอบถามเร่ือง รายได้ที่บริษัทฯ ลงทนุในประเทศจีนวา่มีก าไรขัน้ต้นอยูท่ี่ร้อยละ 20 อยากทราบวา่อตัราดงักลา่วอยูใ่น
ระดบัท่ีดีหรือไม ่อยา่งไร และก าไรขัน้ต้นของบริษัทร่วมค้ามีมลูคา่เทา่ไร 
 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า รายได้ที่บริษัทฯ ลงทนุในประเทศจีนมีอตัราก าไรขัน้ต้น

อยู่ที่ร้อยละ 20 ถือว่าอยู่ในระดบัที่ดี แม้ในช่วงที่ราคาถ่านหินสงูขึน้ ส าหรับก าไรขัน้ต้นของบริษัทร่วมค้า    
จะแสดงเป็นสว่นแบง่ทางก าไรในแตล่ะประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปลงทนุ โดยบริษัทจะดภูาพรวมของโครงการท่ี
เข้าไปลงทุน ซึ่งจะพิจารณาส่วนแบ่งทางก าไรขัน้ต้นเป็นตวัเลขสองหลกัขึน้ไป  ทัง้นี ้บริษัทฯ จะค านึงถึง
ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นการสร้างความเจริญเติบโตให้กบัผู้ ถือหุ้นได้อยา่งยัง่ยืน 

3. นายภาคภมูิ สขุค าหิรัญนนท์ ผู้ รับมอบฉนัทะ 
(1) สอบถามเร่ือง สทิธิประโยชน์ทางภาษีของโรงไฟฟา้บีแอลซีพี โรงไฟฟา้หงสา และโรงไฟฟา้ถ่านหินในประเทศจีน  

 นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 13 ปี  
ปัจจุบันสิทธิประโยชน์ดงักล่าวได้หมดไปแล้ว นอกจากนี ้นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร – การเงิน ได้ชีแ้จ้งเพิ่มเติมว่า โรงไฟฟ้าหงสา ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจนกระทัง่สิน้สดุสญัญา
สมัปทาน ส าหรับโรงไฟฟา้ถ่านหินในประเทศจีน ไมไ่ด้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีแตอ่ยา่งใด  

(2) สอบถามเร่ือง การเปลีย่นแปลงของราคาถ่านหินสง่ผลกระทบอยา่งไร ต่อโรงไฟฟา้บีแอลซีพี และโรงไฟฟา้หงสา 
 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ราคาถ่านหินที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าหงสา

ไมไ่ด้รับผลกระทบ เนื่องจากมีการก าหนดราคาถ่านหินไว้ในสญัญาซือ้ขายไฟฟา้แล้ว 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก 
ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และลงมติรับรองรายงาน

คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการ

บริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,790,992,974 99.9967 
2. ไมเ่ห็นด้วย 90,325 0.0032 
3. งดออกเสยีง 419,601 - 
4. บตัรเสยี 0 - 

 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  ซึ่งผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยปรากฏในหมวด 
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“งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายงานดงักลา่ว
อยูใ่นหมวดงบการเงินของรายงานประจ าปีที่ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ (ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1) โดย
ประธานได้มอบหมายให้นางสาวพเยาว์ สขุสวา่ง ผู้บริหารจากสายบญัชี-การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
ทะเบียนเลขที่ 4599 จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็น
อย่างไม่มีเง่ือนไขและเห็นวา่งบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการด าเนินงานอย่างถกูต้องและเพียงพอในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้ชีแ้จงตามรายละเอียด
ในรายงานประจ าปี 2561 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี ้

 งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดลุในรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปได้ดงันี ้  
o บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 51,566 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3,868 ล้านบาท หรือร้อยละ 8 มาจากการลงทุนเพิ่มขึน้        

เพื่อขยายกิจการในประเทศจีนและประเทศญ่ีปุ่ น  
o บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมจ านวน 10,385 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2,472 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 มาจากการกู้ยืมเงินจากสถาบนั

การเงิน  
o สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจ านวน 41,181 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,396 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 

 งบแสดงก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี 2561 มีรายละเอียด ดงันี ้ 
o รายได้จากการขายรวม 6,322 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 2 จากปริมาณการขายไฟฟา้ที่ลดลงของโรงไฟฟา้พลงังานความ

ร้อนร่วมในประเทศจีน 
o ต้นทนุขาย 5,051 ล้านบาท สงูขึน้ร้อยละ 4 จากต้นทนุเชือ้เพลงิถา่นหินท่ีปรับตวัสงูขึน้ 
o สง่ผลให้ก าไรขัน้ต้น อยูท่ี่  1,271 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17 
o คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 1,229 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5 จากการขยายธุรกิจไฟฟา้ในประเทศจีนและญ่ีปุ่ น  
o รายได้คา่บริหารและการจดัการ 372 ล้านบาท รวมถึงเงินปันผลและดอกเบีย้รับ 75 ล้านบาท 
o บริษัทฯ รับรู้สว่นแบง่ก าไรจากโรงไฟฟา้หงสาและ BLCP 4,767 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 29 
o จากรายการดงักลา่ว ท าให้บริษัทมีก าไรก่อนภาษีเงินได้ 4,145 ล้านบาท เมื่อหกัภาษีเงินได้ 293 ล้านบาท และสว่นท่ี

เป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ 39 ล้านบาท  
o ท าให้ในปี 2561 บริษัทฯ มกี าไรสทุธิ 3,813 ล้านบาท  

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทนุส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว 

 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคดิเห็น ปรากฏวา่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น  
(1) สอบถามเร่ือง การขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นในสกลุเงินหยวน สง่ผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัทอยา่งไร 

 นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ผู้บริหารสายบัญชี-การเงิน ชีแ้จงว่า ส่วนใหญ่เป็นการแปลงค่าหนีส้ินและ
ทรัพย์สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินบาท จึงมีผลกระทบต่องบการเงิน นอกจากนี ้ยงัมาจากการ
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แปลงคา่งบการเงินของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศที่เป็นสกลุเงินอื่น โดยปัจจยัหลกัคือบริษัทยอ่ยในประเทศจีน 
ที่บนัทึกเป็นสกุลเงินหยวน ในปี 2561 ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง และเมื่อแปลงงบดลุ ทัง้สินทรัพย์ หนีส้ิน และ
สว่นของผู้ ถือหุ้น กลบัมาเป็นสกุลเงินบาท จึงท าให้เกิดการขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งผลกระทบนีไ้ด้รับ
การบนัทกึไว้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

(2) สอบถามเร่ือง การบริหารจดัการดอกเบีย้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากเงินกู้ ระยะยาว  
 นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ผู้บริหารสายบญัชี-การเงิน ชีแ้จงว่า เป็นไปตามจ านวนเงินกู้ยืมที่เพิ่มมากขึน้ 

ทัง้นี ้เพื่อใช้ในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน เมื่อโครงการสามารถเปิดด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้     
ก็จะสามารถน ามาช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว สง่ผลให้จ านวนเงินดงักลา่วลดลง  

2. นางเพียงใจ ชินวิภาส ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามเร่ือง ปัจจัยส าคญัที่ท าให้ Gross Profit Margin Ratio และยอดขาย
ไฟฟา้ของโรงไฟฟา้ในประเทศจีนลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2560  
 นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ผู้บริหารสายบญัชี-การเงิน ชีแ้จงว่า Gross Profit Margin Ratio ลดลงมีสาเหตุจาก

การท่ีถ่านหินท่ีใช้ส าหรับโรงไฟฟา้ในประเทศจีนมีต้นทนุที่สงูขึน้ ซึง่เป็นไปตามแนวโน้มราคาของต้นทนุถ่านหินในปี 
2561 เมื่อเทียบกับราคาต้นทุนถ่านหินในปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 619 หยวนต่อตนั ขณะที่ปี 2561 ราคาต้นทุนถ่านหิน    
อยูท่ี่ 640 หยวนตอ่ตนั ซึง่เพิ่มขึน้ประมาณ 20 หยวนตอ่ตนั จึงท าให้อตัราความสามารถในการท าก าไรขัน้ต้นลดลง 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,790,999,359 99.9967 
2. ไมเ่ห็นด้วย  89,325 0.0032 
3. งดออกเสยีง 425,129 - 
4. บตัรเสยี  0 - 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรเงนิก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 
 ประธานได้มอบหมายให้นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ  

 นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน ได้รายงานตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดว่า “บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารอง
นีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารอง
มากกวา่นัน้” 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิของงบเฉพาะบริษัทจ านวน 2,199 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงขออนมุัติจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีจ านวน 115 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ภายหลงัการจดัสรรทนุส ารองของบริษัทฯ 
ในครัง้นี ้บริษัทฯ จะมีเงินทนุส ารองตามกฎหมายทัง้สิน้เป็นจ านวน 1,363 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4.4 ของทนุจดทะเบียน 

ส าหรับสว่นของการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิรวมหลงั
หกัเงินส ารองตา่งๆ  ทกุประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ และพิจารณาจากกระแสเงินสดที่มีเพียงพอ รวมถึงพิจารณา
ถึงการเติบโตและการลงทนุในโครงการตา่งๆ  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิรวมจ านวน 3,812.67 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็น
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินรวม
ประมาณ 1,830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของก าไรสทุธิรวม  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลประกอบการในงวดวนัท่ี 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2561 ไป
แล้วเมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 915 ล้านบาท  

คงเหลือการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการในงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.30 
บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 3,051,021,700 หุ้น เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 915.3 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
น ามารวมค านวณภาษีเงินได้นิติบคุคล ซึ่งผู้ รับเงินปันผลจะไม่สามารถน าไปเครดิตภาษี โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิใน
การรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยค านงึถงึการจดัสรรเงินทนุให้เหมาะสมตามแผนงานในการขยายการลงทนุให้
เป็นไปตามเปา้หมาย 

จึงขอน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ือง บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมหรือไม่ เนื่องจากในปี 
2561 บริษัทฯ มีก าไรสะสมที่เพิ่มขึน้จากปี 2560 
 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จ้งว่า บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยดจูากก าไรสะสม 

และจะพิจารณาแผนการลงทนุในอนาคต ซึง่จะมีการพิจารณาจดัสรรสว่นตา่งๆ ให้มีความเหมาะสม 
2. นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ือง ในปัจจุบนั บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายเท่าไร และตามกฎหมาย

ต้องสะสมให้ครบเทา่ไร 
 นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนัทนุส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ 

อยูท่ี่ร้อยละ 4.4 โดยต้องสะสมให้ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่ยงัขาดอยูอ่ีกร้อยละ 5.6  
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ                 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,763,881,096 99.0099 
2. ไมเ่ห็นด้วย 27,637,604 0.9900 
3. งดออกเสยีง 101 - 
4. บตัรเสยี 0  - 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ  17 ก าหนดว่า “ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้            
ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น   
สามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงกบัสว่นหนึง่ในสามมากที่สดุ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธีจบัฉลากวา่ผู้ใดจะเป็นผู้ออก สว่นในปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการคนท่ีได้อยูใ่นต าแหน่งนาน
ที่สดุเป็นผู้ออก กรรมการท่ีออกจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”  

ประธาน เป็นผู้ เสนอรายละเอียดในวาระนี  ้โดยได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการออกจากต าแหน่งกรรมการ ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 คน โดยในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 3 คน ดงันี ้

  1.  นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ           กรรมการ 
  2.  นายระวิ คอศิริ    กรรมการ 
  3.  นายวรวฒุิ ลนีานนท์   กรรมการ 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบคุคลที่เห็นว่ามีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อ
รับการคัดเลือกและเสนอรายช่ือต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อเลือกตั ง้เป็นกรรมการบริษัทระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 30 
ธันวาคม 2561 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้น
ก าหนดเวลาดงักล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงั
บริษัทฯ  

ประธานได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้
ด าเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวตัิการท างานที่ดี รวมทัง้
พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการและกรรมการอิสระให้มีความสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ  ตลอดจน
เพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ด าเนินการพิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการ ดงันี ้ 
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 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 คน ซึง่ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด 

 คณุสมบตัิของกรรมการ 
o คณุสมบตัิทัว่ไป คณุสมบตัเิฉพาะ 
o คณุสมบตัิกรรมการอิสระ (ส าหรับการสรรหากรรมการอิสระ) 

 การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการท่ีผา่นมา 

ซึ่งคณุสมบตัิของกรรมการบริษัทนัน้ มีความหลากหลายในด้านตา่งๆ เช่น อาย ุเพศ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ใน
ด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม พลงังาน การเงิน การบญัชี รวมทัง้การบริหารจดัการ เศรษฐกิจ และสงัคม ซึ่งเป็นคณุสมบตัิที่มีความ
เหมาะสมกบัการบริหารธุรกิจของบริษัทให้ประสบความส าเร็จ  

โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี)ได้พิจารณาแล้ว   
เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่าน ดงักลา่ว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคณุสมบตัิเหมาะสม โดยได้ปฏิบตัิหน้าที่กรรมการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล ซึ่งประวตัิย่อและ
ข้อมลูที่เก่ียวข้องของกรรมการรวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวตัิยอ่ของกรรมการที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

 จึงขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
1.  เลือกตัง้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  และ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ มีคณุสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหนง่กรรมการได้
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ที่ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชมุ 
(ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 เมษายน 2562  ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคดิเห็น ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใด 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมตเิลอืกตัง้นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ

เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเลอืกตัง้นายชนินท์ วอ่งกศุลกิจ กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระเป็นกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,791,155,847 99.9873 
2. ไมเ่ห็นด้วย 352,325 0.0126 
3. งดออกเสยีง 10,640 - 
4. บตัรเสยี                                                   0 - 

 

2. เลือกตัง้ นายระวิ คอศิริ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายระวิ คอศิริ  มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการได้เป็นอย่างดีมา         
โดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ที่ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชุม (ตามสิ่งที่สง่มา
ด้วยล าดบัที่ 3) 

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยมีวาระการด ารงต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 2 เมษายน 2562 ถึงวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใด  
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้ นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น

กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง้ นายระวิ คอศิริ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการตอ่ไป
อีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,790,481,948 99.9632 
2. ไมเ่ห็นด้วย 1,026,325 0.0367 
3. งดออกเสยีง 10,539 - 
4. บตัรเสยี                                                   0 - 

 

3. เลือกตัง้ นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายวรวฒุิ ลีนานนท์ มีคณุสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งกรรมการได้
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวตัิของกรรมการและการปฏิบตัิหน้าที่ที่ผ่านมาในหนงัสือเชิญประชมุ 
(ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้นายวรวุฒิ ลีนานนท์ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2562  ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใด  
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้นายวรวฒุิ ลีนานนท์ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ

เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตัง้ นายวรวฒุิ ลีนานนท์ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตัง้แต่วนัที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,791,208,247 99.9892 
2. ไมเ่ห็นด้วย 299,925   0.0107 
3. งดออกเสยีง 10,640 - 
4. บตัรเสยี                                                   0 - 

 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดวา่ “ห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท” และข้อบงัคบับริษัทฯ  ข้อ 30 
วรรคแรก ก าหนดวา่ “กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทน ซึง่อาจมีลกัษณะอยา่งหนึง่อยา่งใดหรือหลายอยา่งหรือทัง้หมดรวมกันก็
ได้ อาทิเช่น คา่ตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจ าเป็นรายเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ โบนสั สวสัดิการ หลกัทรัพย์ของบริษัท 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ทัง้นี ้ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาก าหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรือจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ 
ไป หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้” 

ประธานได้มอบหมายให้ศาตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ เสนอ
รายละเอียดในวาระนี ้

ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจาก
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว จึงมีความเห็นวา่ที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นควรพิจารณาก าหนดบ าเหน็จกรรมการในปี 2561 และค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

1. บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 2 ล้านบาท โดยพิจารณา
จากภาพรวมและการด าเนินงานตามแผน โดยรายละเอียดบ าเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด 
“คา่ตอบแทน” ของรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1) 
บ าเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสงูกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทจ านวน 6 ท่าน ที่มาจากผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่แสดงเจตจ านงในการไม่ขอรับบ าเหน็จกรรมการ เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 7,741,938 บาท ดงันัน้ บ าเหน็จ
กรรมการประจ าปี 2561 ที่จะจ่ายจริง จึงจ่ายเป็นเงินรวม 4,258,065 บาท 
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2. การจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) โดยที่ประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 4/2561 เมื่อวนัที่ 12 ธันวาคม 
2561 ได้มีมติอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BPP-ESOP ให้กบักรรมการบริษัท 1 ทา่น 
คือ นายสธีุ สขุเรือน จ านวน 300,000 หุ้น 

3. ค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน โดยพิจารณาคา่ตอบแทนเปรียบเทียบ
คา่ตอบแทนกรรมการในกลุม่ธุรกิจประเภทตา่งๆ แล้ว จึงเสนอให้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการส าหรับคณะกรรมการ
ทกุคณะในอตัราเทา่กบัปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
3.1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดงันี ้

3.1.1 ค่าตอบแทนประจ าเดือน ให้จ่ายทกุเดือน โดยจ่ายให้ประธานฯ  52,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่น
คนละ 40,000 บาท/เดือน 

3.1.2 เบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุมโดยจ่ายประธานฯ  
26,000 บาท/ครัง้ และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารคนละ 20,000 บาท/ครัง้ 

3.2. เบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครัง้เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม  โดยจ่ายประธานฯ 
31,200 บาท/ครัง้ และกรรมการอื่นคนละ 24,000 บาท/ครัง้ 

3.3. เบีย้ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้จ่ายเป็นรายครัง้
เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชมุ โดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท/ครัง้ และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครัง้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมม่ีการจ่ายคา่ตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากบ าเหน็จและคา่ตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น  

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทซึ่งถือหุ้นนบัรวมกันได้ทัง้หมดจ านวน 3,863,390 หุ้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาอนมุตัิบ าเหน็จกรรมการและเบีย้ประชุมกรรมการ 
จ านวนหุ้นท่ีไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีจ้ึงมีจ านวน 3,863,390 เสยีง 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคดิเห็น ปรากฏวา่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

1. นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น  
(1) แนะน าให้น าเงินบ าเหน็จของกรรมการที่แสดงเจตจ านงในการไม่รับบ าเหน็จมาท า CSR (Corporate Social 

Responsibility)เพื่อให้เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมตอ่ไป 
(2) แนะน าให้เปลีย่นจากการออกหุ้นสามญั ESOP เป็นการออกหุ้น EJIP แทน เพราะอาจมีผลกระทบตอ่การจ่ายเงิน

ปันผลของผู้ ถือหุ้นน้อยกวา่ 
2. นางวารุณี ทิพยาชยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้น

สามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (BPP-ESOP) วา่มกีารจดัสรรเป็นจ านวนก่ีหุ้น มีการ

แปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวนเทา่ไร มีราคาการใช้สทิธิและมีหลกัเกณฑ์ในการใช้สทิธิอยา่งไร 

 นางสมฤดี ชยัมงคล กรรมการ ชีแ้จงว่า การจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้น

สามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (BPP-ESOP) ได้จดัสรรแล้วจ านวน 18,300,000 หุ้น 

มีอายโุครงการ 5 ปี นบัแตว่นัที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2560 โดย

บริษัทจะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวนัที่ 19 ตุลาคม 2564 ทัง้นี ้ราคาในการใช้สิทธิจะเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ต่อปี 
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ดงันี ้23.10, 25.20, 27.30, 29.40 และ 31.50 ตามล าดบั นอกจากนัน้ โครงการดงักลา่วยงัเป็นเคร่ืองมอืในการสร้าง

แรงจูงใจให้กรรมการและพนกังานปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อนัจะท าให้เกิดการสร้างมลูคา่เพิ่ม

ให้ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว และสง่ผลให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีตามมาด้วย 

3. นายธงชัย ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงหลกัเกณฑ์ในการค านวณค่าตอบแทนกรรมการ และเหตุผลที่ประธานกรรมการได้

คา่ตอบแทนมากกวา่กรรมการทา่นอื่น 

 ศาสตราจารย์ ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ์ ประธานคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ชีแ้จงว่า หลกัเกณฑ์ในการ
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและบ าเหน็จกรรมการมีอยู ่2 ปัจจยัหลกั คือ (1) ผลประกอบการของบริษัทฯ และ
ภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบของกรรมการ   (2)  เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันด้วย                      
ซึ่งเมื่อพิจารณาผลประกอบการในปี 2561 ที่ผ่านมา หากไม่ได้มีการหกัค่าสินไหมทดแทนจ านวน 900 ล้านบาท 
ผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และในสว่นของประธานกรรมการที่ได้ค่าตอบแทนมากกว่ากรรมการท่านอื่นนัน้ 
เป็นมาตรฐานและเป็นหลกัปฏิบตัิโดยทัว่ไป  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก  
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนที่เป็นบ าเหน็จกรรมการปี 2561 และเบีย้ประชมุ

กรรมการส าหรับปี 2562 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการก าหนด
คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,768,884,517 99.3259 

2. ไมเ่ห็นด้วย 18,769,175 0.6732 

3. งดออกเสยีง 21,052 0.0007 
4. บตัรเสยี                                                       0 0.0000 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

ประธานมอบหมายให้นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้

นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 ระบวุ่า “ให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์จดัให้มีการหมนุเวียนผู้ สอบ
บญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปี
บญัชีติดต่อกนั  บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ และจะ
แตง่ตัง้หมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบัญชี นบัแตว่นัท่ีผู้สอบบญัชีราย
ดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่” โดยในเวลาตอ่มา ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ประกาศ
แนวปฏิบตัิที่ นป.5/2561 ลงวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 โดยมีสาระส าคญัปรับ
เกณฑ์หมนุเวียนผู้สอบบญัชีให้สอดคล้องกบัมาตรฐานสากลโดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบญัชีเมื่อครบ 7 ปี และ
ต้องเว้นวรรคผู้ สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่เปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี จากแนวปฏิบัติดังกล่าว ส่งผลให้       
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ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) ได้ปฏิบตัิหน้าที่มาแล้วเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 5 รอบปี
บญัชีติดตอ่กนั 

คณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลือกผู้สอบบญัชีโดยประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชี 
และปัจจัยอื่น ๆ เช่น การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ความเป็นอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบ
บญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั (PwC) มีผลการปฏิบตัิงานอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยในปีที่ผ่านมา ผู้สอบ
บญัชีได้เข้าร่วมประชมุและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ PwC มีประสบการณ์ด้าน
การสอบบญัชีและมีเครือขา่ยสนบัสนนุครอบคลมุในหลายประเทศเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมทัง้ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่น
ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
เพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบตอ่ผู้ ถือหุ้น” ของรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามรายช่ือดงันี ้

1. นางสาวอมรรัตน์    เพิ่มพนูวฒันาสขุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4599 และหรือ 
2. นายพงทวี          รัตนะโกเศศ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7795 และหรือ 
3. นายวิเชียร           ก่ิงมนตรี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3977  

โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชี           
รับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้ 
นอกจากนี ้ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้ สดุวนัที่    
31 ธนัวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงินจ านวน 1,703,363 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2561 โดยเพิ่มขึน้ 49,613 
บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 3 ทัง้นีค้่าสอบบญัชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket 
Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ  ค่าโทรศพัท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดงักลา่ว
ต้องไมเ่กินร้อยละ 5 ของคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี   

รวมทัง้ขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่สอบบญัชีประจ าปี และรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวม
เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 12,624,358 ลดลงจากคา่สอบบญัชีในปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 3,955,700 บาท หรือลดลงร้อยละ 25 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตทุี่คา่สอบบญัชีในปี 2562 ลดลงจากปี 2561  

 นายหยกพร ตนัติเศวตรัตน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงวา่ ในระหวา่งปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการพิจารณา

ปิดบริษัทย่อยบางบริษัทลง เนื่องจากเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีการด าเนินงานแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ

ลงทนุและการบริหารคา่ใช้จ่ายในการดแูลบริษัทยอ่ย 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี เพื่อสอบบญัชีของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2562 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,782,269,540 99.6686 
2. ไมเ่ห็นด้วย 9,250,253 0.3313 
3. งดออกเสยีง 19,284 - 
4. บตัรเสยี                                                       0 - 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในข้อ 31 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 ประธานมอบหมายให้ นางสาวทศันีย์ ภสัสรภาคย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ เสนอรายละเอียดวาระนีต้่อที่ประชุม โดย
นางสาวทศันีย์ ได้ชีแ้จง ดงันี ้ตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้แก้ไขพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 100 เก่ียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น มีรายละเอียดดงันี ้ 

 มาตรา 100 “ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ ายได้
ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและ
เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น”  

 ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือ
ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้ จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแตว่ันครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยที่
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้แก่บริษัท”  

 ดงันัน้ เพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ สอดคล้องกบัการแก้ไขพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ดงักลา่ว จึงเห็นควรให้
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 31 มีรายละเอียด ดงันี ้

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท คณะกรรมการจะจดัสง่เอกสารตามที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือนดั
ประชมุสามญัประจ าปี 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ น    
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นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม    
ผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

  ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี  ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 34 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสาม
ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคดิเห็น ปรากฏวา่มีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

นายเสง่ียม ศิริพนิชสธุา ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่แก้ไขข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสต์ามประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.)  
 นางสาวทัศนีย์ ภัสสรภาคย์ เลขานุการบริษัท ชีแ้จงว่า ในส่วนของการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับ

ประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.) ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ นัน้ บริษัทฯ 
ได้ด าเนินการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 24 ข้อ 25 และ ข้อ 29 เพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศดงักลา่ว โดยได้รับการอนมุตัิ
จากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน 2561 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคดิเห็นเพิม่เติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 31 

มติที่ประชุม  

 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับบริษัท ข้อ 31 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,790,021,823 99.9456 
2. ไมเ่ห็นด้วย 900 0.0000 
3. งดออกเสยีง 1,516,354 0.0543 
4. บตัรเสยี                                                       0 0.0000 
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทในข้อ 59 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตรา
ประทับของบริษัทฯ 

 ประธานมอบหมายให้ นางสาวทศันีย์ ภสัสรภาคย์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ เสนอรายละเอียดวาระนีต้่อที่ประชุม โดย
นางสาวทศันีย์ ได้ชีแ้จงดงัตอ่ไปนี ้ตามที่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 มกราคม 2562 ได้มีมติอนมุตัิ
ให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนตราสญัลกัษณ์และอตัลกัษณ์องค์กร เพื่อให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนักบัแผนกลยทุธ์การสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้น าเสนอที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงตราประทบัของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการปรับเปลี่ยนดงักลา่วและการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบับริษัท ในข้อ 59 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงตราประทบัของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น  ปรากฏว่ามีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้

ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชีแ้จงโดยสรุป ดงันี ้

นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามความแตกตา่งระหวา่งตราบริษัทแบบเดิมและแบบใหม่ 
 นางอดุมลกัษณ์ โอฬาร ผู้บริหารสายอาวโุส - องค์กรสมัพนัธ์ ชีแ้จงว่า รูปแบบของตราบริษัทแบบใหม่จะมีความ

ทันสมัยและมีความคล่องตวัมากขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตลกัษณ์และวฒันธรรมองค์กร รวมถึงทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคดิเห็นเพิม่เติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 59 

มติที่ประชุม  

 ที่ประชมุผู้ ได้พิจารณาแล้ว มมีตอินมุตัิแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 59 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติที่ลงคะแนนเสียง 
จ านวนเสียงที่ลงคะแนน 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาประชุม
และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 2,791,528,100 99.9996 
2. ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสยีง 10,977 0.0003 
4. บตัรเสยี                                                       0 0.0000 
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วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจ้งว่า วาระนีก้ าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จง            
ข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่ง ๆ  ของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) ดงันัน้ จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่กีาร
ลงมติใดๆ ในวาระนี ้

ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชมุสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดงันี ้
1. นายกิตติ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ขณะนีม้ีปัญหาทางด้านการเมือง อยากทราบวา่สง่ผลตอ่การด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านการด าเนินโครงการหรือการลงทนุตา่งๆ หรือไม ่อยา่งไร 

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ธุรกิจของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นการลงทนุในต่างประเทศ สว่น

การลงทนุในประเทศมีโรงไฟฟา้บีแอลซีพี ซึง่เป็นไปตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า ปัญหาทางด้านการเมืองจึงยงัไมส่ง่ผล

กระทบตอ่บริษัทแตอ่ยา่งใด 

2. นางสาวสวุรรณี เชียรสริิไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้น  

(1) แนะน าให้น าเสนอข้อมลูรายงานประจ าปีในรูปแบบกราฟเพื่อให้สามารถอา่นได้เข้าใจมากขึน้  

(2) สอบถาม เพราะเหตใุดรัฐบาลท้องถ่ินในประเทศจีน ยงัคงให้เงินสนบัสนนุในการผลติไอร้อน แม้วา่อตัราก าไรขัน้ต้น

จะลดลงอยา่งตอ่เนื่อง เนื่องจากราคาต้นทนุถ่านหินในประเทศจีน  

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ในปีนี ้บริษัท มีแผนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มากขึน้ 

ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบเนื่องจากสามารถขายได้ทัง้ไฟฟ้าและ      

ไอร้อน ซึง่บริษัทฯ มีความตัง้ใจจะผลติไอร้อนให้ได้ปริมาณที่มากขึน้ 

(3) สอบถามเร่ือง สว่นตอ่ขยายของโครงการไฟฟา้บีแอลซีพี มีความสมัพนัธ์กบัเงินท่ีส ารองไว้ส าหรับการลงทนุหรือไม่ 

อยา่งไร 

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงดงันี ้ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้มีการเตรียมการศึกษาข้อมลูเบือ้งต้น

ในระดบัหนึง่ 

3. นายอน ุวอ่งสารกิจ ผู้ ถือหุ้น 

(1) สอบถามเร่ือง โอกาสในการเข้าร่วมประมลูโครงการโซลา่ร์ลอยน า้  

(2) สอบถามเร่ือง ความคืบหน้าของ Energy Trading ในประเทศญ่ีปุ่ น  

(3) สอบถามเร่ือง บริษัทฯ มีความสนใจในการลงทนุเก่ียวกบั Infrastructure Fund หรือไม ่อยา่งไร 

 นายสุธี สุขเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงโดยภาพรวมว่า ทัง้สามโครงการดงักล่าว อยู่ในระหว่าง

การศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น  

4. นางวารุณี ทิพยาชยั ผู้ ถือหุ้น  

(1) แสดงความขอบคณุคณะกรรมการ 6 ทา่นท่ีแสดงเจตนาไมรั่บบ าเหน็จกรรมการ 

(2) สอบถามถึงความคืบหน้าในคดี V-Solar 

 นางสมฤดี ชยัมงคล กรรมการ ชีแ้จงวา่ โครงการโรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย์ที่ติดตัง้บนหลงัคาเดิมเป็นธุรกิจ

ที่ได้รับความนิยมในภาคเอกชน ปัจจบุนัยงัรอการสนบัสนนุด้านกฏระเบียบจากภาครัฐในเร่ืองการรับซือ้ไฟฟ้า

จากภาคครัวเรือน (Prosumer) เพื่อให้มีความคุ้มค่าต่อการผลิตไฟฟ้าภาคครัวเรือน  แผงโซล่าเดิมที่ใช้ใน
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โครงการดงักลา่วบริษัทฯ ได้น าไปบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น โรงเรียนในถ่ินธุรกนัดารที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 

ส าหรับกรณีคดีกบัผู้ประกอบการรายยอ่ยอยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการบงัคบัคดี 

(3) แนะน าว่า การลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV (ราชอาณาจักรกัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม) นา่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกวา่การลงทนุใน

โรงไฟฟา้ประเทศจีนและประเทศญ่ีปุ่ นหรือไม่

 นายสธีุ สขุเรือน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ส าหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทฯ มีการศึกษา
ข้อมูล เพื่อเปรียบเทียบความน่าสนใจของแต่ละประเทศ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและผลตอบแทน
ส าหรับประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ นมีนโยบายและการก ากบัดแูลจากรัฐบาลอย่างชดัเจน ทัง้ยงัสนบัสนุน
การลงทุนจากต่างชาติ ซึ่ง ณ ปัจจุบนั โครงการต่างๆ ที่บริษัทฯ ด าเนินการอยู่นัน้ มีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่
ชดัเจน รวมทัง้บริษัทฯ ยงัคงมีสญัญาซือ้ขายไฟฟา้ในประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศจีน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเร่ืองอืน่
ใดอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการจะน าไป
พิจารณาตอ่ไป 

ประธานแจ้งวา่ บริษัทฯ จะจดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนั นบัแตว่นั
ประชมุนี ้และจะจดัใสไ่ว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com หากผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนยัส าคญั 
โปรดแจ้งให้เลขานกุารบริษัททราบ ที่ E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th. ภายใน 30 วนั หลงัจาการเผยแพร่รายงาน
การประชมุนี ้

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก ประธานจึงกลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 16.12 น.               

ลงช่ือ _   ประธานที่ประชมุ 
  (รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชยัสตูร) 
         ประธานกรรมการบริษัท 

ลงช่ือ _

 (นางสาวทศันีย์    ภสัสรภาคย์) 
   เลขานกุารบริษัท 
 บนัทกึการประชมุ
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